

Số: /BC-UBND

Lộc Ninh, ngày tháng 9 năm 2024

## BÁO CÁO

### Về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X

Căn cứ Công văn số 2740/SNN-TL ngày 14/9/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước đề nghị UBND huyện Lộc Ninh phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri **Hoàng Thị Ái Thi** phản ánh: “Khu vực Tổ 3, ấp 9 xã Lộc An, huyện Lộc Ninh thường xuyên xảy ra ngập úng diện rộng vào mùa mưa, tình trạng ngập úng thường xuyên kéo dài khoảng 02 tháng, gây thiệt hại khoảng 100ha cây trồng của khoảng 30 hộ dân trong vùng. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục”.

Ngay sau khi nhận được Công văn số 2740/SNN-TL ngày 14/9/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT. UBND huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT huyện (Cơ quan thường trực BCH phòng, chống thiên tai và TKCN huyện) phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Lộc An kiểm tra theo nội dung ý kiến của cử tri, kết quả như sau:

#### 1. Kết quả kiểm tra

Khu vực tổ 3 ấp 9, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh thuộc khu vực Bàu Đưng, tiếp giáp với xã Tân Thành, huyện Bù Đốp (được phân định theo dòng suối tự nhiên). Đây là khu vực tự nhiên thấp trũng, được người dân khai phá và tự lên luống để trồng cây Cao su, cây ăn trái như sầu riêng, bưởi, cam, quýt...

Qua kiểm tra, ghi nhận các hộ dân nơi đây có diện tích đất đang canh tác là khoảng 100ha, chủ yếu trồng sầu riêng (8-10 năm tuổi), bưởi (6-7 năm tuổi), Cao su (3- 4 năm tuổi) trong đó có một phần bị ngập úng nhiều ngày qua, nếu ngập úng kéo dài sẽ thiệt hại về tài sản của các hộ dân nơi đây.

Theo đại diện các hộ dân có diện tích đất trồng cây bị ngập úng, vào cuối tháng 7, tháng 8 hàng năm, khu vực này có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, dòng suối hẹp có nhiều cỏ lau, sậy mọc làm cản trở dòng chảy. Mặt khác, vào mùa nắng một số hộ dân ở xã Tân Thành huyện Bù Đốp tự ý đắp đất chặn ngang dòng suối để lấy nước tưới cho cây trồng (độ cao bờ đất đắp thấp hơn bờ suối khoảng 0,5-0,8m), nhưng đến mùa mưa các hộ dân này không phá bỏ các bờ đất chặn dòng này mà vẫn để như cũ, mục đích là trữ nước để đánh bắt cá tự nhiên, do đó lượng nước không thoát kịp gây nên ngập úng. Qua công tác tuyên truyền, đề chủ động trong công tác giảm thiểu tình trạng bị ngập úng,

các hộ dân ở tổ 3 ấp 9 vào thời điểm tháng 5 tháng 6 đã tự giác tổ chức phát quang lòng suối đoạn qua diện tích đất của các hộ dân.

Bên cạnh đó, UBND huyện Lộc Ninh đã có Công văn số 850/UBND-KT ngày 31/8/2021 về việc phối hợp giải quyết tình hình ngập úng ở khu vực giáp ranh giữa hai huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi của huyện Bù Đốp. Đồng thời, ngày 10/11/2021 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với Đài truyền hình Bình Phước, tiếp tục xuống khu vực kiểm tra ghi hình, đưa tin về sự việc; tuy nhiên, do khu vực ngập úng nằm trên địa phận ranh giới 02 huyện nên rất khó để giải quyết một cách nhanh chóng.

*(có biên bản xác minh kèm theo).*

## **2. Đề xuất**

Đề nghị UBND xã Lộc An tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực chủ động phát quang cỏ lau, cỏ sậy ở lòng suối đoạn chảy qua khu đất của các hộ dân để tạo thông thoáng lòng suối không làm cản trở dòng chảy.

Để kịp thời hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng tại khu vực nêu trên, UBND huyện Lộc Ninh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bù Đốp để trực tiếp làm việc UBND xã Tân Thành tuyên truyền, vận động các hộ dân ở xã Tân Thành không được tự ý đắp đất chặn dòng để đảm bảo thoát lũ về hạ lưu khi có mưa lớn xảy ra, tránh tình trạng bị ngập úng gây thiệt hại về kinh tế của các hộ dân nói chung và của các hộ dân khu vực tổ 3 ấp 9 xã Lộc An huyện Lộc Ninh nói riêng.

Trên đây là nội dung phối hợp Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X./.

### **Nơi nhận:**

- Sở NN & PTNT tỉnh Bình Phước (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Lộc An;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, NN&PTNT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Ánh Tuyết**